

BÁO CÁO

KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Thực hiện Chỉ thị số 36 - CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 108 - KH/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh báo cáo Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

A- ƯU ĐIỂM

I- Về lãnh đạo, điều hành

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã bầu 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ 5 đồng chí. Trong nhiệm kỳ có 6 đồng chí chuyên công tác, 2 đồng chí nghỉ hưu, 2 đồng chí được bổ sung, đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ khối có 19 đồng chí (8 đồng chí chuyên trách, 11 đồng chí kiêm nhiệm).

Sau Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ đã sớm xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khoá và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và nhiệm vụ của đảng ủy viên. Trong nhiệm kỳ, hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện nghiêm túc theo quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy trí tuệ, trách nhiệm từng đồng chí cấp ủy viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Đã tập trung lãnh đạo các cơ sở đảng phổ biến quán triệt nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của Tỉnh ủy và có sự đổi mới, nâng cao chất lượng; gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng. Các cấp ủy đều xây dựng được kế hoạch, chương trình hành động; đảng viên, quần chúng tham gia học tập đạt tỷ lệ trên 98%. Lãnh đạo tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội, tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Tỉnh, việc đưa thông tin tới cơ sở, công tác bồi dưỡng đảng viên mới đảm bảo đúng theo

chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Công tác chính trị tư tưởng đã thiết thực góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên nắm được chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thống nhất tư tưởng và hành động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan tỉnh, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ ...

Trong nhiệm kỳ, đã kiện toàn cấp ủy ở 47 lượt tổ chức đảng; quyết định kết nạp 699 quần chúng ưu tú vào Đảng, bình quân mỗi năm kết nạp được 140 đảng viên, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII đề ra (*hàng năm kết nạp từ 50-80 quần chúng vào Đảng*); xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 600 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng viên cho 662 đồng chí, đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho 31 đồng chí, cấp lại thẻ đảng viên bị mất cho 21 đồng chí; đề nghị xét tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 107 đồng chí, 40 năm tuổi đảng cho 20 đồng chí, 50 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí, đảm bảo kịp thời, theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; cho ý kiến đề nghị UBND tỉnh quyết định để 153 đảng viên đi công tác nước ngoài; đảng viên về nước báo cáo kết quả công tác theo quy định.

Tăng cường lãnh đạo phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; đảm bảo đánh giá thực chất, khách quan chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Kết quả đánh giá bình quân hàng năm số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 85,7%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 13,8%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,7% (mục tiêu Đại hội là 95%), trong đó: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 17,3%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80,5%.

Công tác quản lý hồ sơ đảng viên, thực hiện chế độ bảo mật và việc xét đề nghị thay đổi ngày, tháng, năm sinh của đảng viên đảm bảo đúng quy định.

Hàng năm, Ban Thường vụ nghiêm túc thực hiện, đồng thời có kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm điểm tập thể và cá nhân, lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến thẩm định đề nghị điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu nhân sự để bầu đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo sự chủ động, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ; hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch theo đúng quy định. Trên cơ sở quy hoạch, cán bộ được đào tạo bồi dưỡng, tạo thuận lợi cho việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được quan tâm thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng và chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Định kỳ, 6 tháng, 1 năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nghe, cho ý kiến về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và

nhiệm vụ trong thời gian tới. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp nền nếp, chất lượng, hiệu quả hơn. Qua kiểm tra, giám sát đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát huy ưu điểm, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân, kịp thời uốn nắn khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm khi có vi phạm, góp phần phòng chống suy thoái, nâng cao ý thức, tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy định về chế độ chi tiêu nội bộ và phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ quan văn hóa, các đoàn thể vững mạnh, đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. Ban Thường vụ Đảng ủy định kỳ nghe và cho ý kiến chỉ đạo hoạt động của Đoàn khối theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, qua đó đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện cải cách hành chính, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, công chức các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tinh thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ khối cơ quan tỉnh.

II- Về thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều gương mẫu chấp hành thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc. Đồng chí Bí thư cùng Ban Thường vụ duy trì chế độ Đảng ủy khối họp 3 tháng 1 lần; Ban Thường vụ Đảng ủy họp mỗi tháng 1 lần; Thường trực Đảng ủy giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ và cơ quan chuyên trách Đảng ủy khối theo quy định. Tài liệu các nội dung họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được Ban Thường vụ Đảng ủy khối chuẩn bị gửi trước hội nghị 3 ngày theo quy chế làm việc. Tập thể và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều được thảo luận kỹ lưỡng, quyết định theo đa số, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã tiến hành 21 hội nghị, Ban Thường vụ họp 67 phiên. Sau mỗi kỳ họp đã tổ chức tốt việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các cơ sở đảng và các Ban của Đảng ủy. Việc ban hành nghị quyết được chú trọng đổi mới, ngắn gọn, hiệu quả hơn.

Thực hiện Chỉ thị số 36 - CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 108 - KH/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã sớm tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy, hướng dẫn của các ban Đảng tỉnh. Đồng thời đã ban hành Kế hoạch số 83 - KH/ĐUK ngày 24/10/2014 về tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ

quan tỉnh lần thứ IX, Hướng dẫn số 06 - HD/ĐUK ngày 18/11/2014 về công tác nhân sự đại hội cơ sở đảng, đảm bảo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể hóa sát thực tế của Đảng bộ và yêu cầu của cơ sở đảng, thuận lợi để các chi, đảng bộ thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công 2 đảng bộ đại hội điểm (Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh) và đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo đúng kế hoạch, quy định; thực hiện tốt các khâu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX.

III- Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo chi, đảng bộ cơ sở quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan; đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dần thành việc làm tự giác, thường xuyên. Sau học tập chuyên đề, căn cứ chuẩn mực đạo đức, nhiệm vụ cụ thể được phân công cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm, các cấp ủy đảng đều tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề hằng năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng.

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.

IV- Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy đã sớm tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai trong toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đảm bảo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể hóa sát thực tế, thuận lợi để các chi, đảng bộ thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí ủy viên nghiêm túc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ và các ủy viên được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, với tinh thần tự phê bình và phê bình cao; đã bám sát 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Hướng dẫn số 06 - HD/BTCTU ngày 12/4/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau kiểm điểm tập thể, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm, liên hệ trách nhiệm với hạn chế, khuyết

điểm đã nêu trong báo cáo kiểm điểm của tập thể. Quá trình kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các ủy viên đảm bảo phát huy dân chủ, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm xây dựng cao; đề ra được kế hoạch, biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém và tích cực thực hiện sau kiểm điểm, cơ bản khắc phục được hạn chế, yếu kém, tạo được kết quả, tiến bộ rõ nét, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Đồng thời với việc chỉ đạo sát sao tổ chức đảng và đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Đảng ủy chú trọng kiểm tra, giám sát cơ sở đảng và đảng viên khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm, tạo được chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, củng cố tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Các đồng chí Đảng ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ hầu hết được rèn luyện trong thực tiễn nhiều năm, có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn giữ vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, học tập và rèn luyện, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có thái độ đúng đắn trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tinh thần tự phê bình và phê bình trung thực thẳng thắn, được cán bộ, đảng viên, quần chúng tín nhiệm cao; hằng năm đều được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, lãnh đạo Đảng bộ thực hiện đạt kết quả cao, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

B- KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

I- Khuyết điểm, hạn chế

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy có lúc chưa giám sát chặt chẽ nên còn một số cơ sở đảng chưa làm tốt công tác chính trị tư tưởng; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; vẫn còn một số ít đảng viên vi phạm chính sách dân số, vi phạm pháp luật; việc báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết ở một số đơn vị còn chậm và chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ.

Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số tổ chức đảng còn chậm đổi mới. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi uỷ, đảng uỷ, đảng bộ ở một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác xây dựng đảng ở một số cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện quy chế làm việc ở một số cấp uỷ chưa nghiêm túc; thiếu sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trong việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hoá nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công

tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; việc đăng ký thi đua hằng năm chưa bám sát vào tiêu chuẩn, chậm so với thời gian quy định.

Một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của tổ chức cơ sở đảng để xác định nội dung kiểm tra, giám sát cho phù hợp và có trọng tâm, trọng điểm nên hiệu quả còn hạn chế.

II- Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế

Đặc thù của Đảng bộ khối đa số các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đều là kiêm nhiệm, là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, do công việc chuyên môn chi phối nhiều nên một số đồng chí chưa dành được nhiều thời gian cho hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ khối.

Một số đồng chí đảng ủy viên chuyên trách chưa tích cực, chủ động trong việc đi công tác và dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, nên nắm bắt tình hình cơ sở đảng, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối chưa đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

C- MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN

1- Thường xuyên nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo; tập thể Ban Chấp hành và từng đồng chí ủy viên thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đề cao trách nhiệm; tự nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong lời nói và việc làm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; xây dựng tập thể Ban Chấp hành là một khối đoàn kết thống nhất cao trên nguyên tắc xây dựng Đảng; nâng cao năng lực cụ thể hóa thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở và cán bộ chuyên trách Đảng ủy khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức phù hợp, tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3- Thường xuyên chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đi đôi với công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; thực hiện tốt quy định về việc các đồng chí đảng ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ.

5- Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch,

vững mạnh; cơ quan văn hoá, các đoàn thể vững mạnh. Quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đoàn kết chặt chẽ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo Đảng bộ thực hiện đạt kết quả cao, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII đề ra. Cùng với nỗ lực của tập thể và từng đồng chí ủy viên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nhận thức sâu sắc kết quả đạt được là kết quả sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ, phối hợp của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, là kết quả nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Những hạn chế, khuyết điểm đã nêu có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo có việc, có thời điểm chưa thật sự sát sao và còn bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ. Tin tưởng rằng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX phát huy kết quả, ưu điểm của nhiệm kỳ qua, lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Nơi nhận:

- Đại hội IX Đảng bộ khối các CQ tỉnh
- Các đ/c UVBCHĐBK khóa VIII
- Lưu HSDH

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**

Nguyễn Khắc Chí